



ข่าวคณะกรรมการธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สำนักกรรมการ ๑ สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๔๒ ๖๑๘๑ E-mail : Thaieconcommittee@Gmail.com



การประชุมคณะกรรมการธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings)

สรุปผลการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings คณะกรรมการธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ประธานคณะกรรมการ การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร ได้กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนแสดงตนและรับรอง ตนเองต่อที่ประชุมว่าตลอดระยะเวลาการประชุมจะไม่มีบุคคลอื่นที่ไม่มีสิทธิร่วมประชุมสามารถรับรู้หรือล่วงรู้ถึง ข้อมูลการประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เริ่มประชุม จนการประชุมเสร็จสิ้น และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. พิจารณาเรื่อง “การดำเนินงานของคณะกรรมการธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” โดยมีสาระสำคัญว่า ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับวันและเวลาในการจัดประชุมของคณะกรรมการที่ปัจจุบันจัดขึ้นเป็นประจำในวันพฤหัสบดี เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา โดยมีกรรมการเสนอขอให้ปรับเปลี่ยนวันประชุมมาเป็นวันพุธ ในช่วงเวลาเช้าหรือบ่าย เนื่องจากมีกรรมการหลายคนติดภารกิจในวันพฤหัสบดีจึงไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ การหารือเพื่อปรับเปลี่ยนเรื่องวันและเวลาของการจัดประชุมยังไม่ได้ข้อยุติ โดยที่ประชุมขอเลื่อนไปหารือในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป

๒. นัดประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป ที่ประชุมมีมตินัดประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป (ครั้งที่ ๖๕) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Cloud Meetingsพิจารณาเรื่องร้องเรียน “ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการเคลมประกันหลังจากธุรกิจประกันประสบปัญหาทางการเงิน” โดยเชิญหน่วยงานและบุคคลเข้าร่วมประชุมชี้แจง ดังนี้ ๑) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ๒) นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ๓) นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย และ ๔) นางสาวปวีตรา จิตตกิจ (ผู้ร้องเรียน)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
กลุ่มงานคณะกรรมการธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เดือน มีนาคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
(ข้อมูล ณ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา)